



รายงานแนวโน้มธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ภาวะธุรกิจโดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงจากยอดจำหน่ายของภาคการค้า และภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สะสมมาในระดับสูงจากช่วงก่อนหน้า รวมทั้งปัญหาตลาดส่งออกต่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ทรงตัว ขณะที่ภาคบริการปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อน

ภาคการค้า ธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและการจำหน่ายสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์กลับมาปรับตัวลดลงทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อน เนื่องจากประชาชนมีความระมัดระวังค่าใช้จ่ายมากขึ้น ในด้านภาคการผลิตในไตรมาส 2 ปีนี้ รายได้ลดลงทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของธุรกิจการผลิตประกอบรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการลงทุนเพิ่มของภาคการผลิต ผู้ประกอบการบางส่วนที่ยังมีคำสั่งผลิตล่วงหน้าจากต่างประเทศ และเริ่มมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในด้านการก่อสร้างอาคารโรงงาน เพื่อเตรียมขยายโรงงานรองรับตลาด AEC ที่กำลังจะเปิดในช่วงปลายปี และผู้ประกอบการคาดว่าตลาดจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานคน ในด้านอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 2 ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน แต่มีบางโครงการที่มีการลงทุนเพิ่มเฉพาะการขยายเฟสต่อจากโครงการเดิม เมื่อเทียบยอดขายกับไตรมาสก่อนปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตามการเข้าชมโครงการที่ลดลงและการขายที่ขายได้ช้าลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีบางโครงการอยู่ระหว่างการรอรับรู้อย่างไรจากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่อยู่อาศัยอื่นๆด้วยการใช้สินเชื่อจากธนาคารสำหรับภาคบริการ ธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 2 ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการแข่งขันรายการใหญ่ ทั้งรถยนต์และแข่งขันฟุตบอลมากขึ้น และจังหวัดอุดรธานีที่มีการฝึกผสมทหารระหว่างประเทศ ส่งผลให้มียอดเข้าพักโรงแรมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน สำหรับภาคบริการขนส่งภาวะธุรกิจส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากต้นทุนราคาน้ำมันที่มีการปรับราคาลง ส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการดีขึ้นด้านความเชื่อมั่นของนักธุรกิจโดยรวมในไตรมาส 2 ปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคฯ ได้ในช่วงปลายปีนี้

แนวโน้มในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ ผู้ประกอบการในภาคฯ ส่วนใหญ่คาดว่าจะยอดขายของธุรกิจโดยรวมจะมีการปรับตัวดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน แนวโน้มภาวะธุรกิจในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการคาดว่าแนวโน้มในไตรมาส 3 ปีนี้จะมีการปรับตัวดีขึ้นเป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการคาดว่าภาครัฐจะมีการลงทุนในภาคเพิ่มขึ้น สำหรับภาคการค้า แนวโน้มในไตรมาส 3 ผู้ประกอบการคาดว่าภาวะธุรกิจจะหลุดตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง



การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ยอดจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยรวมในภาคฯ ยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อน โดยประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น จากการที่ภาคครัวเรือนมีรายได้ลดลงและภาระหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์ยังคงลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและปัญหาภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่การบริโภคสินค้าจำเป็นและการค้าในห้างสรรพสินค้าชะลอตัว สำหรับการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในภาคฯ **ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์** ในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเป็นยอดขายที่ลดลงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2558 ขณะที่เดือนมิถุนายนเริ่มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมจึงมีการซื้อรถจักรยานยนต์ให้บุตรหลานเพิ่มขึ้น **ยอดจำหน่ายรถยนต์** ในไตรมาสที่ 2 ยังคงลดลงทั้งจากรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ ร้อยละ 21.3 และ 25.0 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรก โดยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากคือกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์อีโค่คาร์ ส่วนรถยนต์ที่มีราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปยังได้รับความสนใจ นอกจากนี้สถาบันการเงินค่อนข้างเข้มงวดระมัดระวังการให้สินเชื่อรถยนต์ **ยอดจำหน่ายของห้างสรรพสินค้า** ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ขณะที่ร้านค้าท้องถิ่นยอดขายลดลง เนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากการที่ครัวเรือนมีรายได้ลดลงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากกำลังซื้อของลูกค้ากลุ่มเกษตรกรลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวมทั้งกำลังซื้อจากหน่วยงานของรัฐลดลง

แนวโน้มไตรมาส 3 ปี 2558 ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งคาดว่า การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจะหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 สำหรับการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์คาดว่าจะลดลงต่อไป

ภาคบริการ

ภาคบริการ ธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 2 ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการแข่งขันรายการใหญ่มากขึ้นทั้งแข่งรถและแข่งขันฟุตบอล และจังหวัดอุดรธานีที่มีการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ซึ่งเป็นการฝึกผสมทางอากาศที่มีการสนธิกำลังทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคฯ โดยมีกำลังพลจากกองทัพอากาศ 3 ประเทศ คือ กองทัพอากาศไทย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา จำนวนกว่า 1,200 คนเข้ามาฝึกและอัตราการเข้าพักโรงแรมในจังหวัดมากขึ้น

ภาคการผลิต

ภาคการผลิต ในภาคฯ ไตรมาส 2 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของธุรกิจการผลิตประกอบรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมตัดเย็บชุดชั้นใน และธุรกิจโรงสีเนื่องจากกำลังซื้อทั้งจากตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง ขณะที่ภาคการผลิตที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชุดสายไฟสำหรับการประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทผ้าไหม อุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูป อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการสินค้าดังกล่าว ผู้ประกอบการคาดว่าแนวโน้มสินค้าดังกล่าวยังสามารถเติบโตต่อไปได้ ในด้านการลงทุนภาคเอกชนในภาค



ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2 ปีนี้ เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น โดยผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มมีความเชื่อมั่นและเริ่มทำการขยายธุรกิจ เช่น การลงทุนก่อสร้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการลงทุนด้วยงบ 1,200 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ที่กำลังเข้ามา นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดตั้งในรถยนต์ที่มีการลงทุนเพิ่มประมาณ 200 ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารเพิ่มเติมและซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มสายการผลิตใหม่และโรงงานผลิตชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ก็ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

แนวโน้มในการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2558 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ภาวะธุรกิจที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมคาดว่าจะลดลง

อสังหาริมทรัพย์

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในไตรมาส 2 ปีนี้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคฯ มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบเท่านั้น ขณะที่การขยายอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ยังคงชะลอตัว โดยในด้านอสังหาริมทรัพย์ยังมีการขยายตัวด้วยการขยายเฟสต่อจากโครงการเดิม หรือโครงการสร้างคอนโดมิเนียมขนาดเล็กที่มีจำนวนห้องไม่มาก

แนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2558 ผู้ประกอบการคาดว่าจะสามารถขายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 3

การลงทุน

ไตรมาส 2 ปี 2558 ภาคการก่อสร้างที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ชะลอตัว โดยเฉพาะงานก่อสร้างภาคเอกชน ขณะที่งานก่อสร้างภาครัฐยังมีปัญหาได้รับเงินล่าช้าส่งผลให้เริ่มมีสัญญาณการค้างชำระค่าสินค้าหรือยืดเวลาชำระค่าวัสดุก่อสร้างมากขึ้น สำหรับการลงทุนเพิ่มของธุรกิจอื่นๆ ผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มมีความเชื่อมั่นและเริ่มทำการขยายธุรกิจ เช่น การลงทุนก่อสร้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับรายใหญ่ที่กำลังเข้ามา นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เสริมในรถยนต์มีการลงทุนสร้างอาคารเพิ่มเติมและซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มสายการผลิตใหม่ และโรงงานผลิตสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถยนต์มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

ด้านราคาและต้นทุน

ในไตรมาส 2 ปีนี้ในด้านราคาสินค้าของธุรกิจภาคฯ ส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับราคาขึ้น เนื่องจากการแข่งขันสูงทั้งจากตลาดในประเทศและจากคู่แข่งจากต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ ผู้ประกอบการบางส่วนแก้ปัญหาโดยการลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ แทน เช่น จัดหาหรือพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถทดแทนแรงงาน รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ/ควบคุมการใช้น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านต้นทุน ในช่วง



12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจส่วนใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับแนวโน้มในช่วง 12 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คาดว่าต้นทุนโดยรวมของธุรกิจจะทรงตัว

การจ้างงาน

ในไตรมาส 2 ปี 2558 ความต้องการจ้างแรงงานในภาคฯ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากธุรกิจบางแห่งมีขยายโรงงานและเพิ่มสายการผลิตตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากต่างประเทศ สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคฯ ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาดังกล่าว โดยธุรกิจบางแห่งจะไม่มีกรรับพนักงานเพิ่มทดแทนพนักงานที่ลาออก ในภาพรวมของแรงงานในภาคฯ ปัจจุบันมีอัตราการ Turn over ต่ำกว่าในปีก่อน ส่วนใหญ่พนักงานจะเปลี่ยนงานเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มด้วยการลาออกจากกิจการที่ไม่มีการทำงานล่วงเวลาไปยังกิจการที่มีการทำงานล่วงเวลา

กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

[กดเพื่อตอบแบบสอบถาม](#)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์	ไพลหลัง	ผู้บริหารทีม	E-mail : RatthasL@bot.or.th
สมบูรณ	คูวัฒนสุชาติ	เศรษฐกรอาวุโส	SomboonK@bot.or.th
อุดม	อ่ำกลาง	เศรษฐกรอาวุโส	UdomU@bot.or.th
สุภัทร	ธนบดีภัทร	เศรษฐกรอาวุโส	SupatTa@bot.or.th
กฤษปสภ	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำเหนิดหล่ม	เศรษฐกรอาวุโส	DarawanK@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431 - 3436

โทรสาร 0 4323 9959

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th